



คุณฉัญญรัตน์ จรียาสมานฉันทน์
กรรมการผู้จัดการ

ได้รับรางวัลในมิติ

- การบริหารจัดการด้านสินค้าและบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า (Customer-Focused Product and Service)
- การสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)

ด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการของรุ่นคุณพ่อ ที่เริ่มต้นจากการเป็นลูกจ้างโรงพิมพ์ ที่มีความฝันอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจ ก่อร่างสร้างตัวจากชีวิตติดลบ จนสามารถสร้างธุรกิจของตนเองได้สำเร็จในปี 2535 ถือเป็นความภาคภูมิใจของผู้บุกเบิกรุ่นพ่อที่ได้ประกาศความ "เป็นไท" จนเป็นที่มาของชื่อบริษัท **เอกราชอุตสาหกรรมกระดาษ จำกัด** ผู้ออกแบบและผลิตกล่องกระดาษ ซึ่งในระยะเริ่มแรกจะเน้นเจาะกลุ่มลูกค้าผู้ส่งออกเฟอร์นิเจอร์ และกลุ่มผู้ส่งออกผลไม้ แต่เมื่อถึงช่วงสภาพเศรษฐกิจซบเซา ฐานลูกค้ากลุ่มเฟอร์นิเจอร์เริ่มย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศอื่น ส่วนกลุ่มส่งออกผลไม้ก็มีข้อจำกัดเรื่องฤดูกาล ออกเดอร์ที่เคยมีก็เริ่มหดหาย จึงเป็นโจทย์ท้าทายที่ทำให้ **คุณฉัญญรัตน์ จรียาสมานฉันทน์** ทายาทรุ่นที่ 2 รีบเข้ามาช่วยธุรกิจของครอบครัวอย่างเต็มตัวทันทีหลังเรียนจบ

เอกราชอุตสาหกรรมกระดาษแก้เกมส์ด้วยการปรับกลยุทธ์กระจายความเสี่ยงแทนที่จะโฟกัสเพียงตลาดใดตลาดหนึ่ง โดยคุณฉัญญรัตน์ลงมือศึกษาความต้องการของลูกค้าด้วยตนเองผ่านการเยี่ยมชมโรงงาน จนเล็งเห็น Pain-Points ของลูกค้า และนำมาสร้างจุดเปลี่ยนของธุรกิจให้กลายเป็นผู้ให้คำปรึกษา รับออกแบบ และผลิตกล่องกระดาษแบบครบวงจร เน้นผลิตตามออเดอร์ของลูกค้า โดยไม่จำกัดจำนวนผลิตขั้นต่ำ เพื่อตอบโจทยลูกค้า B2C ให้หมดกังวลเรื่องสต็อก ช่วยยกระดับยอดขายให้ลูกค้าด้วยการออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ที่โดดเด่นและเหมาะสมกับการใช้งานจริง ช่วยให้ลูกค้าสามารถบริหารต้นทุนได้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งยกระดับการบริหารงานภายในองค์กร ด้วยการ Transform ระบบงานข้อมูล นำเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพงานหลังบ้านไปพร้อม ๆ กัน



นอกจากนี้ ยังเพิ่มระบบการพิมพ์ออฟเซต (Offset) ระบบ Inkjet และ Digital ทำให้สามารถขยายกำลังการผลิตได้มากถึง 24 ล้านกล่องต่อปี และยังพลิกวิกฤติในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วยการสร้างแบรนด์ของตัวเอง ภายใต้ชื่อ **"Click Boxes"**

เพื่อขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มร้านค้าออนไลน์ นับเป็นการสร้างความแตกต่างที่ตอบโจทย์ตรงใจลูกค้าหลากหลายธุรกิจ ทั้งที่เป็นผู้ประกอบการรายย่อย ร้านค้าออนไลน์ หลังไหลเข้ามาเป็นลูกค้าอย่างมากมาย

ในปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัท เอกราชอุตสาหกรรมกระดาษ จำกัด ได้รับรางวัลระดับประเทศ 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น PM Award ประเภทการบริหารจัดการดีเด่น จากกระทรวงอุตสาหกรรม และรางวัล TMA SME Excellence Award 2022 ระดับ Gold Award ประเภทธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต จากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย รวมถึงการได้รับรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจอย่างมีศักยภาพ มีพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการที่เหมาะสมที่จะเป็นแบบอย่างให้แก่ SME ไทยรายอื่น ๆ



กล่องกระดาษลัง

กล่องกระดาษ
ออฟเซต

กล่องอาหาร
ไร้สารตกค้าง

กล่องกันน้ำ
และกันไฟ